



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนรวม ได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม แล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน ๑ ราย รายละเอียดตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๑) รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
- ๒) สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์

๒. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บ้าย
ประชาสัมพันธ์, Facebook .สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์ <http://sesaopkn.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธีระชัย รัตนรังษี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบศรีจันทร์
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบศรีจันทร์ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวนฤภรภมล เอี่ยมละออ	

